
Stjórn FÉLAGS ELDRI BORGARA Á ÍSAFIRÐI OG NÁGRENNIS  og stjórn KUBBA 
íþróttafélags eldri borgara Ísafirði  fagnar að byggja eigi við hjúkrunarheimilið Eyri á 
Ísafirði.  Jafnframt lýsir það yfir áhyggjum sínum með að Púttvöllur félagsins eigi að fara þar 
undir og minnir á að  FEBÍ  lagði til stórar fjárhæðir í völlinn á sínum tíma.

Í ljósi þessa leggja ofangreindar stjórnir  til að við byggingu fjórðu deildarinnar verði farið 
eftir upphaflegri  teikningu byggingarinnar þ.e.a.s.ca. á núverandi bílastæði og reynt verði að 
finna aðrar tæknilegar leiðir með aðkomu.  Með þessarri ráðstöfun þarf ekki að fara í dýrar 
framkvamkvæmdir með breytingu á Púttvelli og öllum þeim lögnum sem þar eru undir.

Sjá meðf.teikningu.

Virðingarfyllst,

Ísafirði 28.oktober 2022

Stjórn FEBÍ

Sigrún C Halldórsdóttir formaður
Þorbjörn Sveinsson
Bergur Torfason
Kristjana Sigurðardóttir
Guðrún Kristjánsdóttir
Varastjórn
Jens Kristmannsson
Guðrún  Elísabet Pálsdóttir
Valdís Veturliðadóttir

Stjórn KUBBA
Guðný Sigríður Þórðardóttir formaður
Finnur Magnússon
Árný Oddsdóttir
María Hagalínsdóttir
Kristján Kristjánsdson
Varastjórn
Reynir Pétursson
Gunnlaugur Gunnlaugsson
Anna Gunnlaugsdóttir


